



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒



พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อูมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย คุณชนิกา แก่นทับทิม รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๒



พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหาร/ประธานกรรมการ คณะกรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช/กรรมการและเลขานุการ ให้การต้อนรับ โดยมี คณะนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ และผู้แทนรุ่นเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ให้สมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

มอบเงินสนับสนุนจัดการแข่งขัน "Air Force Run 2019 Runway Run" แก่โรงพยาบาลและโรงเรียน



พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศและคณะจัดการแข่งขัน "Air Force Run 2019 Runway Run" มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจันทบุรุษศึกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน และโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย พลอากาศตรี ธนวิตต สกฤตแสงประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทบุรุษศึกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลจันทบุรุษศึกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ผูกบิน ๒๐๑ กองบิน ๒



พลอากาศโท ทรงพล แจ็งสี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ผูกบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหาร กองประจำการ ตลอดจนครอบครัว อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต และบุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย ในโอกาสนี้ นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับผูกบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ผูกบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



พลอากาศโท สุพจน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พันเอก ชัยยา จุ้นเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ



พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ พิชาญ พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) เป็นประธานในกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานขององค์การให้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามหลักการบริหารจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล และสามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองความต้องการของกองทัพและกองทัพอากาศ ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการผลิตบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๗



พลอากาศตรี ภูวดล สอนดวงใจ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการขนส่ง กองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาพันธ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ รุ่นที่ ๔ โรงเรียนการบิน



นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๔ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนนารีวุฒิ จำนวน ๑๓๐ คน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน มอบน้ำอุปโภค - บริโภค ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนักเรียน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองพังพวย จังหวัดนครสวรรค์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓



กองบิน ๒๓ การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวบริการ

- กำหนดการบำเพ็ญกุศล รศ.นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน ตั้งแต่วันที่ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สวดพระอภิธรรม/เทศน์ ๑ กัณฑ์ เวลา ๑๙๓๐ ณ ไร่มนัสดีดา ๒๙๕ หมู่ที่ ๑๑ ถนนประชามนตรี ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ ณ สุสานสันตันขาว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วินัยทหาร คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร

วินัย เป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิด ตัวอย่างการกระทำความผิดวินัยมีดังต่อไปนี้

- (๑) ดื้อ ขัดขืน หลีกเลียง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
- (๒) ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
- (๓) ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
- (๔) ก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะทหาร
- (๕) เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเล่นเล่อต่อหน้าที่ราชการ
- (๖) กล่าวคำเท็จ
- (๗) ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
- (๘) ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำความผิดตามโทษานุโทษ
- (๙) เสพเครื่องของของเมาจนถึงเสียกิริยา

พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖